

รายละเอียดกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565)

ลำดับ ที่	ขั้นตอน	วันที่และเวลา	สถานที่
1	<b>ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565</b> วางแผนการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.	มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
2	<b>ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการฯ เรื่อง คุณสมบัติ การรับสมัคร และกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</b> ประกาศฯ คุณสมบัติ การรับสมัคร และกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประกาศให้ทราบทั่วกันก่อนดำเนินการสรรหา	วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2565	- สำนักงานอธิการบดี - มทรส.ศูนย์वासูกกรี - มทรส.ศูนย์นนทบุรี - มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี - <a href="http://www.mutsb.ac.th">http://www.mutsb.ac.th</a> - มทร. ทั้ง 8 แห่ง - มหาวิทยาลัยอื่น ๆ - กรมประชาสัมพันธ์
3	<b>การรับสมัคร</b> (1) การสมัครด้วยตนเอง (2) การเสนอชื่อโดยหน่วยงานในมหาวิทยาลัย	วันที่ 25 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565	สามารถสมัครได้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ สถานที่ ดังนี้ 1. กองบริหารงานบุคคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา หรือ 2. กองบริหารทรัพยากรศูนย์ พระนครศรีอยุธยา वासูกกรี หรือ 3. กองบริหารทรัพยากร นนทบุรี หรือ 4. กองบริหารทรัพยากร สุพรรณบุรี

รายละเอียดกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
(แบบทำยประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565)

ลำดับที่	ขั้นตอน	วันที่และเวลา	สถานที่
4	<p><b>ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2565</b></p> <p>4.1 ฝ่ายเลขานุการส่งเอกสารผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการฯ ให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม</p> <p>4.2 คณะกรรมการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ รวมถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสาร</p>	<p>วันที่ 8 ธันวาคม 2565 (เวลา 13.30 – 16.00 น.)</p>	<p>ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัย มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์ นนทบุรี ออนไลน์</p>
5	<p><b>คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศประวัติและผลงานของผู้ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น</b></p> <p>ประชาสัมพันธ์ประวัติ และผลงาน ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>วันที่ 13 ธันวาคม 2565</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- www.rmutsb.ac.th</li> <li>- สำนักงานอธิการบดี</li> <li>- มทรส.ศูนย์वासูกกรี</li> <li>- มทรส.ศูนย์นนทบุรี</li> <li>- มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี</li> </ul>
6	<p><b>ผู้เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งใบตอบรับนำเสนอ วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาองค์กร</b></p>	<p>วันที่ 15 ธันวาคม 2565</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กองบริหารงานบุคคล ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี อาคารบูรณมงคล มทรส. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา</li> <li>- ทาง E-Mail : personnel@rmutsb.ac.th</li> </ul>
7	<p><b>ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2565</b></p> <p>7.1 คณะกรรมการร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนาองค์กร โดยเปิดโอกาสให้ประชาคมในมหาวิทยาลัยเข้าฟังการแถลงและให้มีการซักถามได้ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหากำหนด</p> <p>7.2 คณะกรรมการประชุมพิจารณาถ้อยแถลงของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีไม่เกิน 3 ชื่อ พร้อมจัดทำรายละเอียดประกอบการเสนอสภามหาวิทยาลัย</p>	<p>วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.</p>	<p>มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์ นนทบุรี</p>
8	<p><b>การนำเสนอผลการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อสภามหาวิทยาลัย</b></p>	<p>4 มกราคม 2566</p>	<p><b>หมายเหตุ</b> กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อสรรหาคณบดีเป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด</p>